

Hoa hậu môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà ra mắt tập sách "vương miện xanh"

10:46 07/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Hoa hậu Môi trường Nguyễn Thanh Hà chia sẻ những trải nghiệm tham gia bảo vệ môi trường, qua cuốn sách 'vương miện xanh' .



Cuốn sách "vương miện xanh" được hoa hậu Nguyễn Thanh Hà ra mắt

Trong cuốn sách "Vương miện xanh", Hoa hậu Môi trường Nguyễn Thanh Hà bày tỏ: "Báo chí cũng dùng những từ ngữ như "bội thực hoa hậu", "ra ngõ gặp hoa hậu", "lạm phát hoa hậu" hay hoa hậu được "sản xuất hàng loạt"... để bắt đầu các bài phê bình về hiện tượng này. Thoạt đầu tôi khá tự ái khi nghe những cụm từ này, vì mình cũng là một người "có vương miện" mà. Chúng ám ảnh tôi một thời gian, khiến tôi hơi sợ ra đường, sợ bị người ta chê bai, dèm bóc."

Trong một năm đương nhiệm Hoa hậu Môi trường Việt Nam và thêm một năm đương nhiệm Hoa hậu Môi trường Thế giới, tôi nhận thấy ở xã hội hiện đại, hoa hậu có rất nhiều vai trò quan trọng khác nhau. Kèm theo đó là hàng loạt cơ hội để một người đẹp có thể khẳng định bản thân ngoài

cái mác xinh đẹp. Tôi có thể làm danh hiệu của mình đẹp thêm, thay vì đợi danh hiệu đó làm đẹp mình.

Ngày tôi mang chiếc vương miện về khoe với gia đình, ba mẹ tôi vừa mừng vừa lo. Họ dặn dò tôi đã có gan trở thành hoa hậu thì phải khẳng định cho thế giới thấy mình không chỉ là một “bình hoa di động”, và còn dặn tôi phải biết kiên trì, khiêm tốn, phải tránh xa những thị phi và tập trung vào lý tưởng mà mình đã chọn.

Tôi thích sau này, nếu ai đó nhắc đến cái tên Nguyễn Thanh Hà, bên cạnh danh xưng Hoa hậu Môi trường sẽ là một chuỗi những dự án ý nghĩa về môi trường xanh mà tôi đã và sẽ thực hiện. Thậm chí, người ta có thể quên luôn về đầu cũng được”.

Thực tế, Nguyễn Thanh Hà đã liên tục có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và nhiều chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo, hỗ trợ phụ nữ tại các vùng gặp nhiều khó khăn vì biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Hình ảnh Hoa hậu Môi trường Nguyễn Thanh Hà gắn liền với những sự kiện được cộng đồng trân trọng như “Vòng tay Mekong Xanh”, “Vòng tay khởi nghiệp Trẻ” hoặc “Tiếng Anh cộng đồng”.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Nguyễn Thanh Hà được vinh danh là đại sứ thiện trí trẻ Liên hợp quốc và được bình chọn Thanh niên tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Hiện Nguyễn Thanh Hà là sinh viên đại học Fulbright.

Cuốn sách “Vương miện xanh” kể lại chân thật hành trình từ hậu trường sân khấu các cuộc thi người đẹp đến những dự án xanh của Hoa hậu Môi trường Nguyễn Thanh Hà. Từ những bản thảo về giá trị và khao khát khám phá bản thân, cô đã chọn dẫn thân để làm những điều ý nghĩa cho môi trường sống.

Hoa hậu Môi trường Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: “Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên ngỡ ngàng khi đi giới thiệu sấu riêng trong lễ hội sấu riêng Krông Pắc, bạn tôi trêu là hoa hậu mà như nông dân. Sau đó tôi lại được tiếp tục đi giới thiệu lễ hội hoa ở Sa Đéc, ở Chợ Lách, làm đại sứ cho Côn Đảo, Cần Giờ. Đến những nơi đó rồi, nhìn những làng hoa mênh mông, những thuyền hoa rực rỡ, nhìn thiên nhiên đẹp yên bình chốn đảo xa, tôi mới nhận ra những viên ngọc quý của quê hương xứng đáng được tất cả mọi người biết đến, tới thăm. Tôi sẵn sàng tình nguyện làm công việc giới thiệu đó, làm cô nông dân đó, miễn là ai cũng biết Việt Nam có nhiều vẻ đẹp đa sắc như vậy.

Tôi thích tuổi trẻ của mình thật bận rộn với những việc có tính thử thách và chinh phục bản thân.

Sự bận rộn khiến tôi không có thời gian cho những vấn đề mang tính khủng hoảng lứa tuổi mà nhiều người ở lứa tuổi mười chín, đôi mươi đang gặp phải, như buồn vu vơ hay không rõ mục đích sống. Tôi có nhiều băn khoăn nhưng không quá mệt mỏi tìm cách trả lời các câu hỏi về việc mình là ai, mình sẽ làm gì, mình cần làm gì để thành công, rồi thành công để làm gì? Tôi cứ làm tất cả, rồi thấy công việc khiến mình hạnh phúc”.

Cuốn sách “Vương miện xanh” không tập trung vào hào quang giải trí, mà chia sẻ về những nỗ lực của cô trong việc bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng cho giới trẻ. “Vương miện xanh” nhắc đến các vấn đề môi trường cấp bách mà Việt Nam và thế giới phải đối mặt từ góc nhìn và trải nghiệm của Nguyễn Thanh Hà trong quá trình cô thực hiện nghĩa vụ một Hoa hậu Môi trường, đồng thời đưa ra những lời khuyên thiết thực để sống xanh và có trách nhiệm hơn với hành tinh.

Theo quan niệm của Hoa hậu Môi trường Nguyễn Thanh Hà, sống xanh là sự dũng cảm ý thức về mỗi hoạt động hàng ngày của mình và sẵn sàng thay đổi để giảm áp lực lên môi trường sống, giúp không gian xung quanh trong lành, sạch sẽ, giảm tiêu hao tài nguyên và không xả rác bừa bãi. Để thực hiện điều đó, giới trẻ đang là thế hệ tiên phong, đồng thời "giúp" ba mẹ, ông bà thay đổi các thói quen cũ có hại cho môi trường.

Trong cuốn “Vương miện xanh”, Nguyễn Thanh Hà đưa ra góc nhìn của mình về sự thay đổi tâm thế của mỗi người với môi trường xung quanh đối với những việc trong khả năng. Bao gồm, những lưu ý đơn giản. Thứ nhất, không coi môi trường là nơi mình tận dụng, đào bới, tiêu xài, tiêu diệt. Thứ hai, không coi các loài động vật hoang dã là để bắt nhốt, làm thịt, lấy gan, lấy mật, nấu cao. Thứ ba, không coi các loài cổ thụ là để làm bàn ghế, làm salon hay chạm khắc tượng.

Thứ tư, nếu đến thăm khu bảo tồn, hãy nhớ chỉ ngắm nhìn và quay trở về trong ngưỡng mộ, đừng bẻ cây gì, bắt con gì cả. Thứ năm, nếu đi biển mùa hè, đừng bắt sao biển cầm lên bờ phơi khô, hay đập một cành san hô mang về nhà chưng cảnh. Thứ sáu, nếu sống trong khu phố đô thị, trân trọng cảnh quan là trồng thêm cây xanh trong vườn nhà, góp cây xanh cho hẻm phố, chung tay dọn rác ngoài đường.

Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên đã rất ngạc nhiên khi đọc cuốn sách “Vương miện xanh” của Hoa hậu Môi trường Nguyễn Thanh Hà: “Thật bất ngờ, không theo “thông lệ Hoa hậu”, cuốn sách không viết cho showbiz, theo kiểu showbiz. Nội dung cuốn sách không nhằm mục tiêu trình diễn, đánh bóng và quảng cáo bản thân như một biểu tượng của sắc đẹp. Cuốn sách là cuộc lặn lội tìm kiếm chính mình của một cô gái trẻ, rất trẻ, kể từ khi nhận được vòng hào quang”.

Vào lúc 15 giờ ngày 8/3/2025, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà sẽ có buổi ra mắt cuốn sách "vương miện xanh, tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Nhà xuất bản Trẻ phát hành.

tổng hợp)

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hoa-hau-moi-truong-the-gioi-nguyen-thanh-ha-ra-mat-tap-sach-vuong-mien-xanh>